

สับบริษัทเอกชน แอบทิ้งขยะติดเชื้อ จรัพ.รามาฯเอาผิด

นายกเทศมนตรีบางศรีเมือง นนทบุรี
เลขานุการรัฐมนตรีสาธารณสุขบรมสวด
บริษัทเอกชนดอดเอาขยะติดเชื้อของโรง
พยาบาลรามาธิบดีมาทิ้งในคูน้ำ ชี้เสี่ยง
สูงที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายไปทางน้ำ

การนำขยะซึ่งเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่
ผ่านการใช้งานแล้ว มาทิ้งในแหล่งน้ำสาธารณะ
ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหากเชื้อโรค
แพร่กระจายออกไป ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา
11.30 น. วันที่ 11 ก.พ.

นายณัฐพร แสงบัว นายกมนตรีเทศบาล
ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้านว่า พบถุงขยะสีดำจำนวน 16 ถุง ซึ่ง
สงสัยว่าเป็นขยะติดเชื้อ ถูกนำมาทิ้งที่บริเวณคู
น้ำข้างถนน สายทำน่านนท์-วัดโบสถ์ ต.บางกร่าง
อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ
จากการตรวจโดยละเอียดพบว่า เป็นถุงใส่ขยะ
ติดเชื้อของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสิ่งของที่
พบส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเข็มฉีดยา ซองยา
สายน้ำเกลือ สำลีและผ้ากอซที่ผ่านการใช้งานมา
แล้วทั้งหมด

นายอุดมเดช รัตนเสถียร เลขานุการรัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบขยะติดเชื้อทั้งหมด พบหลัก
ฐานเป็นชื่อของโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งการที่
นำมาทิ้งลงในคูน้ำในลักษณะนี้ นับว่าเป็น
อันตรายอย่างมาก เนื่องจากขยะติดเชื้อเหล่านี้
ต้องถูกเผาหรือกำจัดตามวิธีที่ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ติดมากับอุปกรณ์ดังกล่าว
ได้แพร่เชื้อต่อไป

“การที่นำมาทิ้งลงในคูน้ำลักษณะนี้ จึงเป็นอันตรายอย่างมาก เพราะเชื้อโรคที่ติดมากับอุปกรณ์เหล่านี้ จะสามารถแพร่เชื้อไปทางน้ำได้ทันที และน้ำในคูดังกล่าวก็จะไหลลงไปสู่คลองและแม่น้ำตามลำดับ หากประชาชนนำน้ำที่มีเชื้อโรคไปใช้ ก็อาจจะเกิดติดเชื้อโรคที่แพร่มาได้”

นายอุดมเดช กล่าวว่า ตามหลักการแล้ว การกำจัดขยะติดเชื้อของทางโรงพยาบาลต่างๆ นั้น จะมีการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บไปเผาทำลายเฉพาะในเตาเผาขยะติดเชื้อ ดังนั้นการที่ถุงขยะติดเชื้อของทางโรงพยาบาลรามธิบดี ถูกนำมาทิ้งที่คูน้ำแห่งนี้

แสดงให้เห็นถึงความมั่งง่ายของทางบริษัทที่รับหน้าที่กำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและแจ้งให้ทางโรงพยาบาลรามธิบดีรับทราบ เพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น จะได้ประสานงานให้ทางเทศบาลตำบลบางศรีเมือง นำขยะเหล่านี้ไปขนทำลายยังโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ลับบริษัทเอกชน

สัมผัสเพราะอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

นายณัฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี กล่าวว่า จะทำหนังสือสอบถามพร้อมหลักฐานเอกสารภาพถ่าย ทักท้วงให้ทางโรงพยาบาลรามธิบดีรับทราบเพื่อรับผิดชอบต่อไป เนื่องจากการนำขยะติดเชื้อมาทิ้งในพื้นที่ ความรับผิดชอบของทางเทศบาลดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลติดเชื้อโรคที่มากับถุงขยะได้โดยง่าย

“แม้ว่าขยะดังกล่าวของโรงพยาบาลรามธิบดีจะมีบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ แต่ทางโรงพยาบาลคงไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะชื่อของโรงพยาบาลปรากฏอยู่อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อดังกล่าวไปแล้ว ก็จะนำคลอรีนมาราดซ้ำอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และออกประกาศเตือนห้ามประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังการใช้น้ำด้วย” นายณัฐพร กล่าว